

# Thái Công Interior Design – Phong cách châu Âu sang trọng và có văn hóa

LỮ Ý NHI 10/4/2019

**DNSG Online** Nhà thiết kế nội thất Quách Thái Công là người Đức gốc Việt với phong cách sang trọng chuẩn mực Châu Âu. Trong suốt sự nghiệp của mình, Quách Thái Công đã đạt được sự công nhận của giới chuyên môn, truyền thông trong nước và quốc tế.



Năm 2004, THÁI CÔNG INTERIOR DESIGN ra đời tại Hamburg, ban đầu chỉ là nơi chia sẻ với mọi người thú vui sưu tầm nội thất, sau khoảng thời gian Thái Công tham gia nhiều dự án thiết kế không gian cho nhiều công trình tại Đức, showroom THÁI CÔNG đã mở rộng và chiếm gần nửa con phố Eppendorfer – Hamburg, Đức và thương hiệu THÁI CÔNG nổi tiếng với những thiết kế ấn tượng, sang trọng, đẳng cấp.

Tại Việt Nam, Quách Thái Công đã thành lập THÁI CÔNG INTERIOR DESIGN tại 215A1 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM mang đến những thiết kế giao thoa tinh tế giữa văn hoá phương Đông và phương Tây, chuyên thực hiện những dự án thiết kế-trang trí nội thất và cung cấp nội thất cho các biệt thự, căn hộ cá nhân và các dự án nhà hàng, khách sạn, bất động sản cao cấp.

Các thiết kế của Thái Công hướng đến sự sang trọng, tinh tế, chú trọng công năng sử dụng và cá tính của ngôi nhà; dưới bàn tay của Thái Công, những công trình dinh thự trở thành không gian nghệ thuật sống động. Với mỗi công trình Thái Công đều nghiên cứu tường tận, tự tay anh tìm phong cách thiết kế dựa trên câu chuyện của gia chủ.

Thái Công quan niệm sự sang trọng đến từ văn hóa và phong cách sống. Để tạo nên một không gian sang trọng, nhà thiết kế nội thất phải am hiểu về phong cách sống và đam mê nghệ thuật. Trong thiết kế nội thất, theo Thái Công, sự sang trọng là tổng hòa của các yếu tố về vật liệu, thiết kế và chế tác. Đó phải là những vật liệu quý, chất lượng; được thiết kế thẩm mỹ vượt thời gian, và cuối cùng là được chế tác một cách thật tinh tế. Thái Công gọi đó là: "Sự hoàn hảo 300%"

Showroom THÁI CÔNG được bày trí với phong cách sang trọng chuẩn Âu Châu có diện tích 1500 m2 được thiết kế như một ngôi nhà thực sự với nhiều phong cách nội thất khác nhau. Không gian được chia thành các khu vực phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ. Từng chi tiết đều được NTK Quách Thái Công chăm chút tỉ mỉ từ ánh sáng đến hương thơm.

Showroom trưng bày các mặt hàng cao cấp và chất lượng được nhập khẩu trực tiếp từ châu Âu: phụ kiện nhà tắm Décor Wallther – Đức; sản phẩm Ralph Lauren Home – Hoa Kỳ; pha lê Baccarat - Pháp; sản phẩm sứ Furstenberg – Đức và nến thơm Cire Tridon - Pháp...Đặc biệt, THÁI CÔNG Interior Design độc quyền phân phối nội thất LONGHI (Italia) tại Việt Nam. Showroom THÁI CÔNG thường xuyên thay đổi bày trí để tạo cảm hứng mới cho khách hàng. THÁI CÔNG chuyên môn thiết kế và cung cấp nội thất với 3 phong cách: Cổ điển, Tân cổ điển, Hiện đại.

Với Quách Thái Công, mỗi công trình không chỉ bao gồm công năng, bố cục mà còn phải ẩn chứa một câu chuyện. Câu chuyện ấy được kể bằng cả ánh sáng và mùi hương trong mối tương quan với con người. Ngay cả Cire Tridon – thương hiệu nến thơm mà Thái Công chọn cũng ẩn chứa một câu chuyện được kể hơn ba trăm năm từ nước Pháp.

Với những thiết kế nội thất do Quách Thái Công thiết kế, hay tại showroom nội thất THÁI CÔNG những sản phẩm Ralph Lauren Home luôn được sắp đặt tinh tế. Những thiết kế của Ralph Lauren mang đậm cảm hứng từ chính những bộ sưu tập thời trang từ cách phối hợp vật liệu. Đèn chùm được treo bằng dây da đen kết hợp với kim loại bạc sáng bóng, hay bộ dụng cụ quầy bar cũng được phối hợp khéo léo giữa da và kim loại. Không dừng lại ở những cảm hứng thời trang, họa tiết phương Đông mang đến một làn gió mới góp phần đa dạng thiết kế nội thất của Ralph. Chiếc đèn bàn bằng gốm men lam hồi với họa tiết Trung Hoa là một điển hình.

Bên cạnh vật liệu cao cấp, sản phẩm nội thất của Ralph Lauren còn được sản xuất với chất lượng cao và tỉ mỉ đến từng chi tiết. Thanh lịch như chính những trang phục đỉnh đám thế giới, những sản phẩm dù nhỏ nhất của RALPH LAUREN HOME đều mang màu sắc hài hòa, hoa văn tinh tế và một tỉ lệ cân đối.

Quách Thái Công từng đạt Giải Infinity Award do Hội đồng ICP New York vinh danh, Giải Sư tử vàng Cannes của Pháp, Giải đồng ADC của Đức...Thái Công ghi dấu ấn với những công trình tại Đức (Thái Công Apartment – Thái Công Lougne, Villa Lucas, Elmar Apartment, The Geogre hotel, Vista Verde...), tại Việt Nam (Villa Tú Xương, Villa Sala, Villa Versace, City Garden penthouse, Sky Villa Landmark 81, Villa Chateau...) cùng nhiều công trình lớn nhỏ.